

Số 01/BC-MNTGMT

Quận 3, ngày 10 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

Về kiểm tra công tác thực hiện Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau tự đánh giá của trường Mầm non Thế Giới Mặt Trời năm học 2023-2024 và Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2024-2025

I. Việc chỉ đạo của nhà trường

* Triển khai và ban hành các kế hoạch, văn bản sau:

Kế hoạch số 22/KH-GDĐT ngày 02/10/2023 của Phòng giáo dục đào tạo Quận 3 về kế hoạch kiểm tra việc cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài và công tác công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

Công văn số 132/GDĐT-KĐCLGD ngày 15/05/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 về việc báo cáo thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023.

Kế hoạch số 18/KH-GDĐT ngày 04/9/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 về thực hiện công tác KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn QG ngành GD&ĐT năm học: 2024-2025

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-MNTGMT ngày 01 tháng 9 năm 2021 về cải tiến chất lượng giáo dục 05 năm giai đoạn 2021-2025 của Hiệu trưởng trường Mầm Non Thế Giới Mặt Trời.

* Biện pháp chỉ đạo thực hiện

Trong năm học 2023-2024 nhà trường thực hiện công tác tự đánh giá trên phần mềm kiemding.hcm.edu.vn. Sau tự đánh giá, trường căn cứ vào điểm mạnh, điểm yếu, nội dung cải tiến trong từng tiêu chuẩn, tiêu chí làm nền tảng để xây dựng Kế hoạch cải tiến chất lượng cho năm học sau và thực hiện song song cùng kế hoạch tự đánh giá hàng năm.

Hiệu trưởng thành lập và ban hành Quyết định thành lập tổ giám sát kiểm tra công tác cải tiến chất lượng và có kế hoạch kiểm tra cụ thể các nội dung.

Các thành viên được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục của đơn vị theo phân công.

Định kỳ hàng năm sau công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, công khai kết quả tự đánh giá năm học học, nhà trường định hướng hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm học sau.

II. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định TT17, 18, 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Việc tham mưu các cấp lãnh đạo thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao

Ban hành Quyết định số 11/QĐ-MNTGMT ngày 18 tháng 9 năm 2023 của trường Mầm Non Thế Giới Mặt Trời về thành lập Hội đồng tự đánh giá năm học 2023-2024;

Xây dựng Kế hoạch số 71/KH-MNTGMT ngày ngày 18 tháng 9 năm 2023 của trường Mầm Non Thế Giới Mặt Trời về Kế hoạch thực hiện tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm 2024

Xây dựng kế hoạch Kế hoạch số 03/KH-MNTGMT ngày ngày 18 tháng 9 năm 2023 của trường Mầm Non Thế Giới Mặt Trời về Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023-2024;

Ban hành Quyết định số 12/QĐ-MNTGMT ngày 18 tháng 9 năm 2023 về thành lập tổ giám sát Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023-2024;

Thực hiện viết báo cáo tự đánh giá và công khai kết quả tự đánh giá trên website của đơn vị: <https://littleems.edu.vn>

2. Việc giám sát, chỉ đạo của trường thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng để không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng.

Thành lập tổ giám sát gồm 03 thành viên theo Quyết định

Tổ chức thực hiện giám sát sơ kết, tổng kết (16/01/2024 và 04/5/2024)

Kiểm tra minh chứng, rút ra kết luận tiêu chuẩn tiêu chí đã cải tiến được, những nội dung chưa đạt cần đưa vào tiếp tục thực hiện cải tiến cho năm học sau.

3. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và báo cáo kết quả với Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3.

Định kỳ hàng năm nhà trường thực hiện báo cáo kết quả sau khi thực hiện cải tiến chất lượng có đính kèm phụ lục và minh chứng

Cập nhật trên phần mềm Kiểm định về Kế hoạch cải tiến, Phụ lục kết quả thực hiện, báo cáo tự đánh giá.

III. Kết quả đạt được trong năm học 2023-2024

1. Kết quả

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường

Nhà trường thực hiện đánh giá, rà soát, xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường theo từng giai đoạn, bám sát tình hình thực tiễn., nhà trường đã cập nhật trên trang thông tin điện tử để phụ huynh biết và cùng tham gia đóng góp ý kiến.

Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên

Trong năm 2023-2024 đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường tương đối ổn định xuyên suốt năm học, CBQL đã xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể để bồi dưỡng chuyên môn, đội ngũ giáo viên, nhân viên ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn.

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng được Hiệu trưởng chỉ đạo và bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn nên đã năm vững hướng tiếp cận giáo dục trẻ của nhà trường.

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn

Nhà trường đã cải tạo một số khu vực để làm vườn rau cho trẻ. Cây xanh của nhà trường đã được mé nhánh để đảm bảo an toàn cho trẻ nhưng vẫn đảm bảo tạo bóng mát sân trường.

Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

Đã trang bị bổ sung các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định, đồ chơi ngoài trời, đồ chơi tự làm ngoài danh mục; riêng đồ chơi trẻ nhóm cơm thường chưa phát huy được sự thích thú cho trẻ và chưa có độ bền cao.

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ

Trong năm học 2023-2024 nhà trường đã đưa lên trang web các văn bản chỉ đạo của ngành, của địa phương và đã nhận được các thông tin phản hồi của hộ huynh.

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục

Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

Có tổ chức cho Phó hiệu trưởng, giáo viên dự các chuyên đề tại các trường thực hiện chương trình giáo dục cả các nước như: Reggio, Montessori, Steam. Ứng dụng và triển khai tại trường. Tuy nhiên GV vẫn chưa có điều kiện tham khảo các chương trình giáo dục của

các nước trong khu vực và thế giới đúng quy định để giáo viên học tập, ứng dụng trong các hoạt động CSND và GD.

2. Thuận lợi

Ban giám hiệu nắm rõ nhiệm vụ, chức năng, bao quát tốt công việc theo yêu cầu kế hoạch đặt ra và thực hiện đúng quy định, văn bản hướng dẫn.

Đội ngũ CBGVNV ý thức, thống nhất cao trong hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Khó khăn

Đôi lúc chưa hoàn thành đúng thời gian tiến độ, do nhiều công việc phát sinh trong quá trình làm việc

Tổ giám sát chưa nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm tra nên chưa đạt hiệu quả cao.

4. Giải pháp khắc phục khó khăn trong thời gian tới

Sẽ cố gắng trong thời gian tới chủ động hơn, tạo điều kiện thuận lợi để đạt các mục tiêu theo kế hoạch. Ngoài ra Hiệu trưởng sẽ cố gắng chỉ dẫn thêm một số cách thực thực hiện để tổ giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

IV. Nhận xét, đánh giá chung

1. Ưu điểm

Được sự quan tâm, hướng dẫn của các cấp lãnh đạo trong công tác Kiểm định chất lượng và đánh giá Chuẩn Quốc gia, hoàn thiện về cơ sở vật chất đúng tiến độ.

Đội ngũ CB-GV-NV có trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng công việc được phân công giám sát các nội dung cải tiến, hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Thực hiện đúng theo tiến độ, đầy đủ các minh chứng sau tự đánh giá.

2. Hạn chế

Một số tiêu chí cần cải tiến, cần kéo dài nhiều năm, nhất là nội dung về CSVC, trang thiết bị, sửa chữa hoặc diện tích khuôn viên nhà trường.

V. Kiến nghị, đề xuất: Không có

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐTQ3;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Vân Anh